

เตรียมพบกับสุดยอด แฟลร์ บาร์เทนเดอร์ ของเมือง ไทย งานแข่งที่มีบาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของ เมืองไทยมารวมตัวกันมากที่สุด



ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์งานแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน “The Western Flair Competition Thailand 2016” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การจัดการแข่งขันมืออาชีพในมหาวิทยาลัย เป็นการจัดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับสมาคมบาร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแฟลร์ มิกซ์ จำกัด เป็นผู้จัดงานการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม “บาร์เทนเดอร์” ระดับมืออาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ “The Western Flair Competition Thailand 2016” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้บาร์เทนเดอร์ที่มีฝีมือทั่วภูมิภาคและผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประชันฝีมือเพื่อเป็นที่ 1 ของประเทศไทย โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาท และถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันบาร์เทนเดอร์นี้เพื่อแสดงศักยภาพด้านการส่งเสริมการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มของนักศึกษาพนักงานโรงแรมและ ร้านอาหาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขันระดับมืออาชีพและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายอาชีพบาร์เทนเดอร์ ให้ความสนใจในผู้ประกอบการในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของจังหวัดกาญจนบุรีและภูมิภาค ผู้แข่งขันได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถของบาร์เทนเดอร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพบาร์เทนเดอร์

การจัดงานแข่งขัน The Western Flair Competition Thailand 2016 ครั้งนี้มีผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างมาก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ที่เห็นความสำคัญด้านศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน คือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเหล้า จินโร ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการแข่งขัน และยังมี ผู้สนับสนุนอีกมากมาย ได้แก่ Finlandia Vodka, Aperol, น้ำผลไม้ตราหุ้บ แก้วยี่ห้อ Libbey น้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ตรา Mitte พร้อมกันนี้ยังมี โรงแรมระยองไม้ และ

โรงแรมทเวมันตรา กาญจนบุรี ที่สนับสนุนที่พักรับผู้แข่งขันที่มาจากทั่วภูมิภาคและต่างประเทศ

นอกจากนั้นบริษัทแฟลร์ มิกซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านบาร์เทนเดอร์และเครื่องดื่ม โดยคุณสรวิศ เพิ่มนาม กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ก่อตั้งการแข่งขัน The Western Flair (TWF) กล่าวถึงรูปแบบการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ซึ่งมีจัดการแข่งขันเป็นประเภท แฟลร์ (Flair) โดยกฎและกติกาเป็นมาตรฐานของสมาคมบาร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การจัดงานครั้งนี้โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของกิจกรรมและการแข่งขันไปด้วยกัน เราได้จัดเตรียมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้ผู้เข้าแข่งขันได้รู้ตลอดจนกลับไปประกอบอาชีพในงานของตนเองได้ และยังมีกิจกรรมสังสรรค์กับผู้เข้าแข่งขันได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน

และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ตลอดจนผู้ที่ประกอบอาชีพในสายบาร์เทนเดอร์จะมาร่วมแรงร่วมใจเพื่องานนี้ โดยการแข่งขันนี้จะมีบาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของประเทศและชาวต่างชาติเข้าร่วมอย่างมากมาย โดยคาดหวังว่าจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แฟลร์ มิกซ์ จำกัด 02-408-5952 E-mail: info@flairmix.com